

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH



Tôi tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh,

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Vĩnh Long.

Tôi rất vinh dự được cơ quan là Văn phòng Trung ương Đảng, hiện nay là Văn phòng Chủ tịch nước đề cử, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016- 2021). Được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Vĩnh Long, thuộc địa bàn các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình và Thành phố Vĩnh Long.

Lời đầu tiên, tôi xin được cảm ơn cơ quan và địa phương nơi cư trú đã tin nhiệm và giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hôm nay, tôi cũng xin được cảm ơn UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long, Ban bầu cử số 1 và các ban, ngành địa phương đã tổ chức để tôi cùng các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ các bác, các cô chú, anh chị báo cáo chương trình hành động của mình. Tôi ý thức được rằng, đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin nhiệm, giao phó.

Kính thưa các đồng chí, các bác, các cô chú, anh chị!

Cách đây 5 năm, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tôi đã cùng các ứng cử viên được giới thiệu để ứng cử ĐBQH khoá XIII, tôi đã được cử tri Vĩnh Long tin nhiệm trở thành ĐBQH và làm Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh, tôi đã cùng các đại biểu khác nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

Đồng thời với trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, cùng tập thể xây dựng Đảng bộ, chính quyền và phong trào hành động cách mạng của tỉnh đạt được những thành tích quan trọng, góp phần đưa Vĩnh Long từ tỉnh khó khăn với mức thu nhập trung bình vươn lên thành tỉnh có mức trung bình khá trong khu vực ĐBSCL; Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh được trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Đặc biệt, đã quan tâm chăm lo chính sách người có công, người nghèo, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị phát triển; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tuy nhiên, trước tình hình chung hiện nay của thế giới và khu vực, biết bao thuận lợi và thử thách đan xen; tình hình đất nước nói chung và Vĩnh Long nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế- xã hội có nhiều khởi sắc nhưng nhìn chung tăng trưởng chậm, sức cạnh tranh thấp nhất là lĩnh vực nông nghiệp; đời sống người dân nhiều nơi nghèo khó, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũng như một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Gần đây, trước tác động của biến đổi khí hậu, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường ở các tỉnh miền Trung và ĐBSCL, băng giá, lở xoáy ở các tỉnh miền núi phía Bắc,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, đòi hỏi trách nhiệm của chúng tôi càng nặng nề và chúng tôi luôn trăn trở, quan tâm làm sao góp tiếng nói và bằng việc làm cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ của mình, cùng các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tôi vinh dự được tiếp tục giới thiệu ứng cử làm ĐBQH khóa XIV và với trọng trách mới được phân công là Phó Chủ tịch nước, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ lớn lao của mình, phải không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện và làm tốt hơn nữa để đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân cả nước và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Trong đó tôi xác định làm tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Trước hết, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chủ tịch nước trong một số lĩnh vực công tác đối nội, đối ngoại theo quy định và theo ủy nhiệm của Chủ tịch nước, trong đó tăng cường các hoạt động ngoại giao với các nước, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đẩy mạnh công

tác đối ngoại nhân dân, vận động bà con kiều bào yêu nước hướng về quê hương và góp phần xây dựng quê hương; thực hiện tốt chức trách phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm lĩnh vực văn hóa, giáo dục, các hoạt động liên quan phụ nữ, trẻ em và chính sách đại đoàn kết toàn dân; đôn đốc thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, phải thường xuyên lắng nghe, liên hệ tiếp xúc với cử tri cả nước và trực tiếp là cử tri của Vĩnh Long; ghi nhận đầy đủ ý kiến, những bức xúc và tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh và đề xuất với Đảng, Nhà nước và Quốc hội có chính sách đúng đắn, kịp thời; đồng thời trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cùng với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng quan tâm, xử lý, giải quyết theo đúng chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật.

2. Trước tình hình khó khăn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Vĩnh Long nói riêng và ĐBSCL nói chung bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, thiếu nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ có đầu tư thích đáng hệ thống thủy lợi và cống, mương, ... nhằm khắc phục tình hình trên. Song song đó, đề nghị các ngành khoa học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị và phù hợp từng địa bàn, khu vực, giúp nhân dân ổn định và phát triển sản xuất cũng như thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

3. Cùng các địa phương quan tâm hơn nữa tình hình và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, việc làm; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ kỷ cương phép nước, trong đó vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và an toàn lao động đang gây lo lắng trong xã hội, kể cả vấn đề trên Biển Đông mà nhân dân cả nước rất quan tâm.

Bản thân sẽ tham gia kiểm tra, giám sát cũng như đóng góp xây dựng chính sách pháp luật về những vấn đề trên. Đồng thời, quan tâm

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, xúc tiến thương mại, tinh giảm biên chế... nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, khởi nghiệp doanh nghiệp, phát triển mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách để tạo nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; quan tâm nhiều hơn các chính sách cho người nghèo, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, cũng như cải thiện tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở xã phường hiện nay.

Bên cạnh đó, sẽ tham gia cùng địa phương Vĩnh Long bằng nhiều hình thức, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển và trở thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Kính thưa các bác, các cô chú, anh chị!

Qua 42 năm tham gia công tác cách mạng, được Đảng, Nhà nước, đoàn thể và những người đi trước lãnh đạo, dìu dắt, trong đó có 06 năm công tác tại Vĩnh Long đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Để đền đáp lại công ơn đó đòi hỏi bản thân phải cố gắng, nỗ lực không ngừng, tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa chức trách của mình và nếu được tin nhiệm, tôi sẽ cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh và đại biểu Quốc hội làm thật tốt trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó để xây dựng Quốc hội không ngừng vững mạnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri đã bầu chọn cho mình.

Cuối cùng xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức và tham dự buổi tiếp xúc hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các bác, các cô chú, anh chị,

Cám ơn các đồng chí ở huyện, thành phố và các xã, phường,

Kính chúc tất cả các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.